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นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนท่ี ๑  ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม เม่ือเปิด
ประชุมแล้ว ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือเรื่องต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมเพ่ือฝากให้รัฐบาลดําเนินการ
ต่อไป โดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ ๓๘ นาที ต่อจากนั้นได้ดําเนินการประชุม โดยเริ่มจากเรื่องท่ีประธาน
จะแจ้งต่อท่ีประชุม จากนั้นท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาเรื่องด่วน เรื่องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... ต่อจาก     
เม่ือวานนี้ โดยประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หลักเกณฑ์ในการอภิปรายในวันนี้ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ
กําหนดเวลาการอภิปรายคนละ ๑๕ นาที ซ่ึงจะใช้เวลาการอภิปรายประมาณ ๗ ชั่วโมง และให้เวลารัฐมนตรี
ชี้แจง ๑ ชั่วโมง 

ท้ังนี้ร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... มีหลักการคือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ มีมูลค่ารวมกันไม่เกินสองล้านล้านบาท ซ่ึง
รัฐบาลได้แสดงเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าววานนี้โดยสรุปว่า ประเทศไทยมีความจําเป็นต้อง
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ี
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว และรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่ง และเป็นฐานเชื่อมโยงการขนส่งและเครือข่ายใน
ระดับภูมิภาค ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการระบบขนส่ง ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน แต่โดยท่ีการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขนาดใหญ่จําเป็นต้องดําเนินการให้มีความเชื่อมโยงกันและ
ต้องดําเนินการติดต่อกันหลายปีจนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของประเทศโดยเฉพาะโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่แล้วเสร็จตรงเป้าหมายและทันต่อการพัฒนา
ประเทศ การดําเนินการจึงต้องใช้จ่ายเงินจํานวนมาก และมีแหล่งเงินแน่นอนท่ีจะนํามาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดย
มีการวางแผนการเงินระยะยาวท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ซ่ึงจะช่วยในการวางแผนในการหาแหล่ง
เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องให้มีการกู้เงินเพ่ิมเติมข้ึนเป็นการเฉพาะ 
นอกเหนือจากการกู้เงินท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ เพ่ือเป็นแหล่งเงินท่ีจะนํามาใช้
จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว สมควรกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังในการกู้เงินเพ่ือให้รัฐบาล
นําเงินกู้มาใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมี ๒ หมวด คือ หมวด ๑ การกู้เงินและการบริหาร
จัดการเงินกู้ หมวด ๒ การเสนอและการบริหารจัดการโครงการและบัญชีท้ายพระราชบัญญัติให้อํานาจ
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กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... ซ่ึงกําหนด 
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และวงเงิน ดําเนินการในโครงการต่าง ๆ  

การอภิปรายในวันนี้สมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายในหลากหลายประเด็นโดยมีท้ังข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ มีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่นเรื่องความคุ้มค่า, โครงการ     
บางโครงการในร่างพระราชบัญญัติยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน, บางโครงการยังขาดการ
ศึกษาวิจัย, รัฐบาลควรศึกษาผลกระทบให้รอบคอบ, รัฐบาลควรเตรียมพลังงานให้เพียงพอ เนื่องจากการเพ่ิม
ระบบคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่จําเป็นต้องใช้พลังงานจํานวนมาก เป็นต้น ซ่ึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ในวันนี้มีรัฐมนตรีชัชชาติ  สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม ได้เข้าร่วมประชุมด้วยและได้ตอบชี้แจงเป็น
ระยะ เช่น การดําเนินการทุกอย่างรัฐบาลเน้นความโปร่งใสเป็นหลัก จากนั้น สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายต่อ เช่น 

ส.ว.วรวิทย์  บารู  ได้อภิปรายโดยกล่าวฝากให้รัฐมนตรีชัชชาติได้ดูแลตรวจสอบไม่ให้เกิดการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง นอกจากนี้ส.ว.วรวิทย์ได้พูดถึงข้อมูลท่ีบ่งชี้ว่า ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสม
ต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางเรือมากท่ีสุด, รัฐบาลควรสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสถาบันใดสถาบันหนึ่งได้มี     
ส่วนร่วมในการทําการวิจัยโครงการต่าง ๆ ด้วย 

พลตํารวจเอกจงรัก  จุฑานนท์ ส.ว.สรรหาภาควิชาชีพ อภิปรายโดยเสนอให้รัฐบาลควรศึกษา
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบรถไฟให้เหมาะสม ขณะเดียวกันตนเองเห็นว่าไม่ควรกังวลเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชั่น เนื่องจากมีกฎหมายและระบบตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง ส่วนข้อห่วงใยนั้นพลตํารวจเอกจงรักกล่าวว่า
รัฐบาลควรระมัดระวังผู้ท่ีใช้สิ่งกีดขวางทางรถไฟก่อให้เกิดความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน  ซ่ึงกฏหมายท่ีใช้
ในการลงโทษยังล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน ดังนั้นควรปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยรองรับ
กับการสร้างรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟรางคู่เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับประชาชน นอกจากนี้รัฐบาลควร
เตรียมการป้องกันการขนยาเสพติดบนรถไฟความเร็วสูง และป้องกันอาชญากรรมบนรถไฟ เช่น มีมาตรการต้ัง
ด่านตรวจสอบเป็นระยะ เป็นต้น 

ส.ว.เจตน์  ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหาภาค  ภาควิชาการ อภิปรายเสนอแนะว่ารัฐบาลควรนําเงินท่ี
ใช้ในโครงการประชานิยมมาใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการกู้เงินจํานวนมาก และหากจะกู้ควรทยอยกู้ โดยให้เพดานการก่อหนี้สาธารณะไม่เกิน ๖๐% 

ส.ว.ตวง  อันทะไชย  ส.ว.สรรหาภาควิชาชีพ อภิปรายเห็นด้วยกับการพัฒนาครั้งนี้แต่ไม่เห็นด้วย
กับวิธีการ โดยเห็นว่ารัฐบาลเสนอพระราชบัญญัติท่ีไม่ถูกต้องตามหลักการของกฎหมายเป็นการทําลายวินัย
การเงินการคลัง, ทําลายการตรวจสอบของรัฐบาล ส่วนหลักการและเหตุผลท่ีรัฐบาลกล่าวอ้างว่าในอนาคต
ประชากรจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนนั้นผิดพลาดเนื่องจากได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ปรากฏว่าประชากรท่ีเกิดใหม่จะ
ลดลงแต่ผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน และร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนเนื่องจากไม่มีการสร้างระบบ
คมนาคมเชื่อมต่อกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน แสดงให้เห็นว่าหลักการและเหตุผลของร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตามก็เห็นด้วยกับการสร้างรถไฟรางคู่ แต่ไม่เห็น
ด้วยกับการมีรถไฟความเร็วสูงเนื่องจากราคาค่าโดยสารท่ีค่อนข้างแพงจะทําให้ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยไม่
สามารถใช้บริการได้ 

ส.ว.ภิญโญ  สายนุ้ย  ส.ว.จังหวัดกระบ่ี อภิปรายเห็นด้วย  โดยกล่าวว่าจากการพิจารณาจาก
โครงการต่าง ๆ ในร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วคิดว่าคุ่มค่า ถึงแม้อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถือว่าไม่มากนัก 



3 

ส.ว.สิทธิศักดิ์  ยนต์ตระกูล ส.ว.จังหวัดกาฬสินธุ์  อภิปรายเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
โดยเฉพาะโครงการรถไฟรางคู่ใหม่ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากและสามารถพัฒนาท่ีดินได้
คุ้มค่าเนื่องจากทราบว่าราคาท่ีดินท่ีรถไฟรางคู่จะผ่านขณะนี้ราคาเริ่มสูงข้ึนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
เจ้าของท่ีดิน  และประโยชน์อีกประการคือจะเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดได้ ขณะเดียวกันรัฐบาลควร
ต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

ท่ีกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาท่ีอภิปรายร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... วันสุดท้าย 
ภายหลังปิดอภิปรายแล้ว รัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องได้มาตอบชี้แจง โดยเริ่มจาก รัฐมนตรีวราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจงและยืนยันว่า                  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแน่นอน ส่วนรายละเอียดบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติก็มีความ
ชัดเจน  มีกระบวนการถ่วงดุลอํานาจในการตรวจสอบ สตง.สามารถตรวจสอบเงินกู้ได้ทุกโครงการ และได้เขียน
เรื่องการครวจสอบไว้ในรายละเอียดเกือบทุกมาตราแล้ว จากนั้นรัฐมนตรีชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกรณีท่ีสมาชิกต้ังข้อสังเกตเก่ียวกับความไม่พร้อมของโครงการท่ีกําหนดใน
บัญชีแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติว่า เป็นสิ่งท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ๗ ปี เนื่องจากต้องทยอยดําเนินการแต่
ละโครงการ  โดยเริ่มจากโครงการท่ีมีความพร้อมก่อน ส่วนโครงการท่ียังไม่มีความพร้อมก้จะทยอยดําเนินการไป
จนครบ ๗ ปี ส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงท่ีมีสมาชิทักท้วงกันมากเก่ียวกับความเหมาะสและความคุ้มค่านั้น รมต.
ได้อ้างถึงประเทศญ่ีปุ่นได้สร้างรถไฟความเร็วสูงหลังสงครามโลกไม่ก่ีปีโดยในครั้งนั้นก็มีผู้ท่ีไม่เห็นด้วยเป็น
จํานวนมาก  แต่ปัจจุบัรถไฟความเร็วสูงของญ่ีปุ่นกลับกลายเป็นกลไกส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้
รัฐบาลเห็นว่ารถไฟความเร็วสูงถือว่าเป็นโครงการท่ีจะสร้างอนาคตของชาติซ่ึงต้องรอการศึกษารายละเอียดให้
เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเริ่มดําเนินการ โดยมองด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ส่วนการรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ตามท่ีสมาชิกเสนอแนะนั้น รัฐบาลได้เคยคุยกับต่างประเทศท่ีเสนอให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่เม่ือพิจารณาแล้ว
ปรากฏว่าไทยต้องเสียเปรียบหลายด้านจึงไม่ขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ส่วนการจ้างท่ีปรึกษานั้นเป็น
เพียงแค่กรอบความคิดเท่านั้น ส่วนเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นไทยมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่น
หนาอยู่แล้วจึงไม่น่าเป็นห่วง จากนั้นรัฐมนตรีกิตติรัตน์  ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบ
ชี้แจงเก่ียวกับระบบการชําระหนี้ซ่ึงจะนํามาใช้กับการกู้เงินสองล้านล้านบาทนี้ โดยกําหนด ๒ ปีแรกจะไม่ชําระ
เงินต้น จากนั้นจะเริ่มชําระเงินต้นปีละไม่เกิน ๑% ของงบประมาณ ซ่ึงหากต้องการลดเวลาการชําระหนี้ก็จะต้อง
เริ่มชําระเงินต้นให้เร็วข้ึน และในอนาคตหากมีการคํานวณความคุ้มค่าของโครงการหากเห็นว่าโครงการใดไม่
คุ้มค่าก็จะไม่ดําเนินการโครงการนั้น 

ภายหลังรัฐมนตรีชี้แจงแล้ว ท่ีประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ..... และต้ัง
กมธ.วิสามัญ จํานวน ๒๕ คน กําหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

ปิดประชุมเวลา ๑๗.๔๗ นาฬิกา 
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